



# ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กองการเจ้าหน้าที่ โทร. ๐ ๒๖๒๒ ๐๙๓๕ มท. ๕๐๘๐๒ ๕๐๓๘๘  
ที่ มท ๐๒๐๒.๗/ว ๐๓๑๓๓ วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง การฝึกอบรมการใช้งานระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการในส่วนสมรรถนะของข้าราชการ  
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยวิธีการแบบ ๓๖๐ องศา ทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
เรียน หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินผล  
การปฏิบัติราชการในส่วนสมรรถนะของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ทางระบบเทคโนโลยี  
สารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินผลการปฏิบัติราชการในส่วนสมรรถนะของข้าราชการสำนักงาน  
ปลัดกระทรวงมหาดไทย และข้าราชการกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง ให้มีความครบถ้วนถูกต้อง  
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. และสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยกำหนด โดยโครงการดังกล่าว  
ได้จัดทำ “ระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ โดยวิธีแบบ ๓๖๐ องศา ทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย” เรียบร้อยแล้ว จึงกำหนดจัดการฝึกอบรม “การใช้งาน  
ระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการในส่วนสมรรถนะของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  
โดยวิธีการแบบ ๓๖๐ องศา ทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ” ให้แก่ผู้ดูแลระบบฯ (Admin) ของหน่วยงาน  
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยส่วนกลาง รุ่นที่ ๑ ในวันพุธที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ห้อง ๙๒๐๑ ชั้น ๒  
อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เลขที่ ๔๖ ถนนเจริญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่  
กรุงเทพมหานคร โดยสามารถสืบค้นกำหนดการ กลุ่มเป้าหมาย และแผนที่สถานที่จัดฝึกอบรม ได้ทาง QR Code  
ตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

ในการนี้ จึงขอให้หน่วยงานมอบหมายผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนาจการ หรือหัวหน้าฝ่าย  
บริหารงานทั่วไป หรือผู้ที่หัวหน้าหน่วยงานกำหนด (กรณีหน่วยงานที่ไม่มีกลุ่มงานอำนาจการ หรือ  
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป) และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัด อีกจำนวน ๑ คน  
รวมหน่วยงานละ ๒ คน เข้ารับการฝึกอบรมตามกำหนดวันดังกล่าว โดยให้แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
ภายในวันจันทร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ ผ่านทาง QR Code ตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ ผู้จัดการฝึกอบรม  
เป็นผู้รับผิดชอบค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าอาหารกลางวัน ระหว่างการฝึกอบรม ส่วนค่าใช้จ่ายในการ  
เดินทางไปราชการหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ให้เบิกจ่ายจากต้นสังกัด

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายสมคิด จันทมฤก)

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน  
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

## QR Code

การฝึกอบรม “การใช้งานระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการในส่วนสมรรถนะของข้าราชการ สป.  
โดยวิธีการแบบ ๓๖๐ องศา ทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ”  
ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินผลการปฏิบัติราชการในส่วนสมรรถนะ  
ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
จำนวน ๓ รุ่น ๆ ละ ๑ วัน : ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓

\*\*\*\*\*

### ๑. การแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม



### ๒. กำหนดการ รายชื่อกลุ่มเป้าหมาย และ

แผนที่เทคโนโลยีสยาม เลขที่ ๖๔ ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

